



# บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นายสำราญ)  
รับที่ ๒๕๐๗  
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑-๑๕

ส่วนราชการ... ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐๒-๒๒๙ ๙๖๖๓, ๑๑๒  
ที่ กษ ๐๒๓๒/ ๖๖๗ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน (ส่วนกลาง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนด ดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง “โครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง สำนักตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง โดยกำหนดให้หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนการ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ ๑ ให้ ศปท. ทราบภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ในการนี้ ศปท. ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สารบรรณ) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

- ทราบ

๒๕ เห็นชอบ

(นายสำราญ สารบรรณ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวสุชาดา โฉมเชิด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต